

ตารางติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

หน่วยงาน โรงงานไฟ กทมสรพสามิต

นโยบายรัฐบาล/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอน ที่ต้อง ดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่ เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>นโยบายที่ ๔. นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ๔.๑.๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>โครงการแปลงสภาพโรงงานไฟเป็นนิติบุคคล</p>	<p>คณะทำงานแปลงสภาพโรงงานไฟเป็นนิติบุคคล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ม.ธรรมศาสตร์ เสนอขอบเขตงาน 2. โรงงานไฟทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการดำเนินการตามแผนการแปลงสภาพโรงงานไฟเป็นนิติบุคคลโดยวิธีข้อตกลง 3. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการตามแผนแปลงสภาพโรงงานไฟเป็นนิติบุคคล โดยวิธีข้อตกลง 4. ทำหนังสือถึงกรมสรรพสามิต มีคนนอกเป็นกรรมการ 1 คน 5. นัดประชุม 6. รายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการดำเนินการตามแผนแปลงสภาพโรงงานไฟเป็นนิติบุคคล 	<p>เริ่มดำเนินการก่อนวันที่ 22 มิ.ย.52</p> <p>วันที่ทำสัญญาวันที่ 30 มิ.ย.52</p> <p>มีระยะเวลาการดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p>	<p>ม.ธรรมศาสตร์ได้ส่งรายงานขั้นต้นสรุปแนวทางดำเนินการตามแผนแปลงสภาพโรงงานไฟ กทมสรพสามิต เป็นนิติบุคคลและร่างรายงานการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพเป็นนิติบุคคลของโรงงานไฟ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>งวดที่ 2 อยู่ระหว่างการตรวจนับ</p>

ตารางติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
หน่วยงาน โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

นโยบายเร่งด่วน/มติ กรม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ต้อง ดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เช่น ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
			<p>7.ถ้าในที่ประชุมมีการ เปลี่ยนแปลงก็ให้ม. ธรรมศาสตร์เสนอโครงการมา ใหม่</p> <p>8. ส่วนพัสดุทำหนังสืออนุมัติ จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการ การดำเนินการตามแผนฯ โดย วิธีข้อตกลง</p> <p>9. แจ้งสถาบันวิจัยและให้ คำปรึกษาแห่งม.ธรรมศาสตร์ ให้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำ โครงการการดำเนินการตาม แผนแปลงสภาพโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เป็นนิติบุคคล</p> <p>10. เซ็นต์สัญญาจ้างที่ปรึกษา จัดทำโครงการการดำเนินการ ตามแผนแปลงสภาพโรงงาน ไฟ กรมสรรพสามิต เป็นนิติ บุคคล</p>			

นโยบายเร่งด่วน/ มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เช่น ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	<p>โครงการสรรหาและ ร่วมทุนกับพันธมิตร เอกชน</p> <p>โครงการพัฒนา สมรรถนะพนักงาน โรงงานไฟและ โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรที่ พึงประสงค์สำหรับ พนักงานโรงงานไฟ</p>	<p>คณะทำงาน แปลงสภาพ โรงงานไฟเป็น นิติบุคคล</p> <p>คณะทำงาน ติดตามการ ปฏิบัติงานตาม โครงการพัฒนา ระบบสมรรถนะ (Competency) และโครง การเสริมสร้าง ค่านิยมและ วัฒนธรรม องค์กรที่พึง ประสงค์ สำหรับ พนักงาน โรงงานไฟ</p>	<p>โรงงานไฟจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันการศึกษาจัดทำระบบ สมรรถนะและพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน</p> <p>-จัดทำขอบเขตของโครงการ (TOR) และขออนุมัติดำเนิน โครงการ</p> <p>-ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างที่ ปรึกษา</p> <p>- ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง จัดทำระบบสมรรถนะ</p> <p>- ตรวจสอบผลผลิตตามสัญญาจ้าง</p>	<p>จุกุฯ ได้ส่งข้อเสนอโครงการ พัฒนาสมรรถนะ (Competency) และการจัดทำ หลักสูตรฝึกอบรมและ พัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน โรงงานไฟ</p>	<p>- จะดำเนินการได้เมื่อปรับโรงงานไฟเป็น นิติบุคคล</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาสมรรถนะพนักงานโรงงานไฟและ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานโรงงาน ไฟ</p>	<p>งวดที่ 1 จ่ายเงินให้กับ ที่ปรึกษาฯ เรียบร้อย แล้วและหักเงินประกัน ผลงานร้อยละ 5</p>